



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 มกราคม 2563



หมายเหตุ

## ประเด็นข่าว

### เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, linetoday, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ news1005, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaiqoute, เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์ tnn

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจีน รายงานพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเพิ่มอีก 4 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45 คน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน ด้านทางการสหรัฐเริ่มการคัดกรองที่สนามบิน 3 แห่ง ในนครซานฟรานซิสโก นครนิวยอร์ก และนครลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะผู้โดยสารเครื่องบินที่บินตรงหรือต่อเครื่องบินที่มาจากเมืองอู่ฮั่นของจีน ขณะที่สนามบินในมาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ก็เริ่มการคัดกรองผู้โดยสารแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ มีรายงานบนเว็บไซต์ ศูนย์เอ็มอาร์ซี เพื่อวิเคราะห์โรคติดต่อทั่วโลก ชี้ว่า มีแนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจปานกลางถึงรุนแรงจากไวรัสใหม่อีกมากที่ยังไม่ได้รับการระบุหรือยืนยัน และประเมินว่าถึงวันที่ 12 ม.ค. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่น่าจะไม่ต่ำกว่า 1,700 คน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ,

-เสนอข่าว พ.สุวรรณชัย วรรณานิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีการตรวจยืนยันว่าป่วยแล้ว 2 ราย ส่วนรายที่เฝ้าระวังที่ จ.นครปฐม ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ย้ำว่าไม่มีการปิดบังข้อมูล ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยเฝ้าระวังสะสม 24 ราย ในจำนวนนี้อาการดีขึ้นกลับบ้านแล้ว 15 ราย เหลือ 9 ราย ซึ่งบางรายหายแล้ว แต่ยังให้อยู่รพ. เพื่อตรวจให้ชัดเจนว่าป่วยจากเชื้อใด ส่วนกรณีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนอาจมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 1 พันรายนั้นอาจมีความเป็นไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีมีข่าวลือว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบใน จ.เชียงใหม่ ว่า ไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คนในประเทศไทย โดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติ ส่วนการคัดกรองที่ รพ. ทุกแห่งใน จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยสงสัย 2 ราย เป็นหญิงไทยไปทำงานที่จีน เดินทางกลับจากอู่ฮั่น-สุวรรณภูมิ แต่ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B ส่วนเด็กหญิงชาวจีน อายุ 7 ปี เดินทางจากท่าอากาศยานอู่ฮั่น-เชียงใหม่ ผลการตรวจยืนยันพบว่าเชื้อ Rhinovirus และเชื้อปอดบวมที่พบได้ทั่วไป

### ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ sanook, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า แนวคิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ที่เสนอให้คนทำงานที่ออฟฟิศ 4 วัน และทำงานที่บ้าน 1 วันต่อสัปดาห์ ถือเป็นแนวคิดที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการลดฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่ต้องขับรถเข้ามาในเมืองและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ innnews, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์ mcot

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล วันที่ 19 ม.ค. เวลา 07.00 น. ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ โดยพบพื้นที่สีส้ม 46 พื้นที่ และพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ ได้แก่ ริมถนนสามเสน เขตพระนคร ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถควันดำอย่างเด็ดขาด และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ natiovtv

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กมากนอกจากจะทำให้มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยังส่งผลกระทบต่อผิวหนัง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิม เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคผื่นผิวหนังอักเสบ

พญ.มิ่งขวัญ วิชดิชัยกุล ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การสัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวเสื่อมชราได้เร็วขึ้น การปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้น้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่โรคผิวหนังอยู่เดิมเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบมากยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news1005, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง พร้อมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สำหรับประชาชนที่มีบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ขอให้สังเกตอาการ ดังนี้ 1.หัวใจและ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลอดเลือด เช่น เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว 2.ระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบจมูกและลำคอ 3.ผิวหนังอักเสบ เช่น อาการคันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกาย และ 4.ตาอักเสบ เช่น อาการแสบหรือคันตา น้ำตาไหล และตาแดง หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว เจอ Infectious ง่ายนิดเดียว ได้โพสต์ภาพปากเด็กบวมเจอ พร้อมข้อความเตือนภัยฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กป่วยระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก โดยมีอาการต่าง ๆ อาทิ ไข้หวัด คัดจมูก ไอ น้ำมูกไหล ตาแดง คัน จาม หอบหืด กำเริบ หลอดลมกำเริบ อักเสบ อาการแพ้ ลมพิษ ผื่นนูนแดง คัน ปากบวม พร้อมแนะนำหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกควรใส่หน้ากากอนามัย ควรเช็คสภาพอากาศ เครื่องวัด PM เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศ รวมถึงให้มีจิตสำนึกจะงดเผาหญ้า สร้างมลพิษ งดจุดไฟ งดจุดธูปเทียน</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์ สายพันธุ์ไทยช่อดอกแรกของอาเซียน 12,000 ต้น ที่ปลูกเมื่อเดือน ก.ย. 2562 คาดว่าจะได้ช่อดอกกัญชาแห้ง 1,000 กิโลกรัม พร้อมปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง เป็นต้นแบบใช้ทางการแพทย์ในระดับครัวเรือน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และม.แม่โจ้</p>	
<p><b>นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในการประกาศนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” โดยมีกรมอนามัย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สมาคมการเล่นนานาชาติ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีพิธีเปิดเทศกาลเดินยิ้มแบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก” เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ผ่านการเล่นที่เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นด้วย concept 3F ได้แก่ Family Free Fun เล่นอิสระ เล่นอย่างมีความสุข เล่นสนุก เล่นกับครอบครัว เพื่อพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1.พัฒนา play worker หรือผู้อำนวยการเล่นได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยปรับทัศนคติการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะด้าน SOFT SKILL ให้กับเด็ก 2.พัฒนาระบบการเล่น เน้นอิสระ ครอบครัวมีส่วนร่วม 3.พื้นที่เล่นให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ตามบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กต้องกระตุ้นการเรียนรู้ บรรยากาศในการเล่น ความรักและความอบอุ่น สถานที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย และ 4.การสร้างหน่วยบริหารจัดการการเล่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการดูแลการเล่นให้เกิดความต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ สธ.มีเป้าหมายขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก นำร่อง 20 จังหวัด และพัฒนาต้นแบบในศูนย์พัฒนาเด็ก 12 แห่ง และจังหวัดละ 1 แห่ง จำนวน 77 แห่ง</p>	
<p><b>บริการเลิกบุหรี่ครบวงจร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุม กก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบของขั้วรัฐบาลใหม่คนไทยสุขภาพดี “สนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน” โดยให้กรมควบคุมโรคประสานกับสำนักงานประกันสังคม ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกันตนด้วยยา Varenicline ช่วยเลิกบุหรี่ และมอบให้สป.สธ.พัฒนาให้สถานพยาบาลในสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานประกันสังคมจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รูปแบบการสนับสนุนการเข้าถึงบริการการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์ดังนี้ 1.เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 2.มีความตั้งใจที่จะเลิกยาสูบ 3.ได้รับการประเมินว่าติดหนัก หากเข้าเกณฑ์จะได้รับยาช่วยเลิกบุหรี่ Varenicline โดยจะมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ</p>	
<p><b>พัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า รพ.ต้องมีระบบการจัดการให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอพร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐาน มีการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อเวียนใช้ระหว่างหอผู้ป่วย ลดการสะสมเครื่องมือแพทย์ตามหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานของพยาบาล มีกระบวนการซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบ เก็บรักษา นำส่ง และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ กองวิศวกรรมทางการแพทย์ได้พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในปี 2562 ได้ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 10 แห่ง มี 7 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้แก่ รพ.กำแพงเพชร รพ.อำนาจเจริญ รพ.สุรินทร์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ลำลูกกา โดยในปีงบประมาณ 2563 จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ทันตเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. แนะนำตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ป้องกันถูกหลอกซื้อของที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งออย.มีระบบฐานข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถตรวจสอบได้ทั้งทางเว็บไซต์ <a href="http://www.fda.moph.go.th">www.fda.moph.go.th</a> และ <a href="http://www.oryor.com">www.oryor.com</a> แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application , Facebook และ Line : FDA Thai ทั้งนี้ ออย. พร้อมจัดการอย่างเข้มงวดและดำเนินการอย่างถึงที่สุดกับผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ยังแอบแฝงขายผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ในอีมาร์เก็ตเพลส รวมทั้งร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย</p>	-
<p><b>วัณโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แพทย์ปรีชา เปรรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ในประเทศไทยคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคแฝงที่ยังไม่แสดงอาการของโรคมามากกว่า 20 ล้านคน จึงต้องเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้าน จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม "นครศรีฯ ปลอดวัณโรค" โครงการ "Zero TB Thailand" ค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย นำร่อง อ.เมือง และ อ.ลิขิต</p>	-
<p><b>ดิงเส้นมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบบ้านหมोजวบ หลังมีการแชร์ภาพใช้แหวน-เข็มเย็บผ้า ดิงเส้นมะเร็งรักษาโรค ลูกสาวของหมोजวบ เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าวมีคนถ่ายทำเรื่องหมอพื้นบ้านประมาณ 4-5 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากที่มีการออกอากาศ สสจ.ได้เข้ามาพูดคุยและขอให้ยุติการรักษาแบบใช้เข็ม ซึ่งปัจจุบันพ่อไม่ได้รักษาผู้ป่วยแล้ว</p>	-
<p><b>มทรมแพทย์แผนไทยภาคเหนือ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ เสริมชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว จ.กำแพงเพชร จัดงานมทรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ร่วมกับ 18 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "สืบสานภูมิปัญญา รักษาโรคสมุนไพรรักษาไทย" มีกิจกรรม เช่น ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน สอนและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จัดอบรมระยะสั้น เช่น การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การนวดปรับสมดุลชีวิต นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ในวันที่ 24 - 27 ม.ค. ณ วัดพระบรมธาตุ</p>	-